

Niềm vui tuổi già có lương hưu

C hế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu giúp người lao động khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thể bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Lai ở xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) có hơn 16 năm tham gia đóng BHXH cho đến khi nghỉ hưu. Nhờ tình ưu việt của chính sách BHXH, ông được đóng nổi hạn thêm 4 năm để được nhận lương hưu. Hiện ông đang hưởng mức lương 2,1 triệu đồng/tháng. Ông Lai chia sẻ: Tôi thấy rất phấn khởi vì lương hưu giúp tôi chủ động được tài chính dùng cho việc chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Nhờ có lương nên giảm bớt gánh nặng, khó khăn cho con cháu. Những người tuổi cao như tôi không phải làm phiền đến con cái về vấn đề kinh tế là rất tốt rồi, như vậy sẽ tạo điều kiện cho các cháu yên tâm làm việc để chăm lo cho gia đình. Ngoài ra tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí nên nếu không may bị ốm đau, bệnh tật thì đã có quỹ BHYT chi trả nên tôi rất yên tâm.

Cũng ở xã Quỳnh Mỹ, bà Bùi Thị Xuyên có hơn 10 năm tham gia BHXH khi làm công nhân cho 1 doanh nghiệp tại địa phương. Hết tuổi lao động, tính ra bà còn thiếu gần 10 năm tham gia BHXH nữa mới được nhận lương hưu. Cũng nhờ tình ưu việt của chính sách BHXH nên bà được đóng góp 1 lần cho thời gian còn thiếu để nhận lương hưu luôn. Với mức lương 2,2 triệu đồng mỗi tháng hiện đang hưởng, đó là nguồn tài chính rất quan trọng và cần thiết để bà cùng gia đình trang trải, phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và chăm lo cho con cháu.

Khi hết tuổi lao động, lương hưu có ý nghĩa quan trọng bởi đó là nguồn tài chính để chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản. Mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để bảo đảm cuộc sống. Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Đối với những người tham gia BHXH khi đủ quy định được hưởng lương hưu thì sẽ được Nhà nước bảo đảm phần tài chính hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí nên khi ốm đau sẽ được chăm lo về sức khỏe với mức hưởng 95%. Khi không may qua đời thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí.

Nếu trước kia, chỉ những người công tác trong cơ quan nhà nước mới được nhận lương hưu thì hiện nay, nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước nên tất cả người lao động từ đó đến cơ hội được nhận lương hưu khi tham gia loại hình BHXH tự nguyện. Chính bởi sự

ưu việt của loại hình BHXH này nên hiện nay có rất nhiều người dân đã tham gia để được nhận lương hưu khi về già. BHXH tỉnh hiện đang thực hiện chi trả cho trên 74.500 người hưởng lương hưu với số tiền 376 tỷ đồng/tháng. Thời gian qua, ngành BHXH đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi thường xuyên tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT. Để tiếp tục vận động người tham gia BHXH tự nguyện thì phải phát huy được vai trò của từng thành viên trong ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và phải huy động sự vào cuộc của các sở, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động để các hội viên trong các đoàn thể tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ công tác viên, báo cáo viên để lan tỏa chính sách an sinh xã hội này đến mọi người dân.

Tuổi già có lương hưu, có sức khỏe và được quay quần bên con cháu luôn là mơ ước của mọi người. Mơ ước ấy đã không còn xa vời khi giờ đây ai cũng có hội để được nhận lương hưu. Việc tham gia BHXH chính là lựa chọn tối ưu nhất để có lương hưu và thẻ BHYT làm chỗ dựa vững chắc nhất cho người lao động khi về già.

DUY TÙNG

T hể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên, từ đầu tháng 3 đến nay, hướng ứng thẳng thanh niên, Huyện đoàn và các cơ sở đoàn huyện Quỳnh Phụ tổ chức nhiều hoạt động hưởng về cộng đồng, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Tháng thanh niên năm nay, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Bảo được Tỉnh đoàn lựa chọn làm điểm của tỉnh triển khai công trình thanh niên thấp sáng đường quê. Đây cũng là địa phương được huyện Quỳnh Phụ chọn đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, trước ngày khánh thành việc lắp đặt tuyến đường điện sáng dài 300m với tổng trị giá 20 triệu đồng, Đoàn Thanh niên xã đã huy động các đoàn viên tổ chức vệ sinh đường làng, hồ trợ đơn vị thi công dựng cột, lắp bóng, treo pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ công trình để đường làng thêm khang trang và bóng sáng. Anh Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: Được chọn làm điểm của tỉnh thực hiện một số hoạt động trong tháng thanh niên là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên. Mỗi công trình khi được thực hiện và bàn giao, đoàn thanh niên ở địa phương sẽ tiếp tục vận động nhân dân, thanh niên trồng cây xanh, đường hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đồng thời, xây dựng mô hình tự quản vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư... nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa của công trình.

Với quan điểm, các hoạt động trong tháng thanh niên phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời, phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong huyện tổ chức nhiều hoạt động hưởng về cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn chia sẻ: Với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trong tháng thanh niên, Ban

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng



Đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn ở Quỳnh Phụ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số.

Thường vụ Huyện đoàn cùng các cơ sở đoàn trong huyện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức trồng cây xanh tại một số trường học, tuyến đường; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi; tuyên truyền tới người dân lợi ích khi tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân, BHYT hộ gia đình; huy động đoàn viên, thanh niên tại các địa phương, doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện; phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng phong trào thấp sáng đường quê, chung tay xây dựng NTM nâng cao thông qua các hoạt động: vệ sinh môi trường, khơi

thông dòng chảy, trao tặng các thùng rác cho hộ dân cư, thùng phân loại rác thải tại các xứ đồng, xóa điểm đen rác thải, đổi rác thải tái chế lấy quà tặng... Các hoạt động đều đi vào thực chất, có tính nhân văn sâu sắc và lan tỏa trực tiếp đến cộng đồng, xã hội.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Quỳnh Sơn tiên phong chuyển đổi số", trong tháng thanh niên Huyện đoàn Quỳnh Phụ chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở huy động mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai chương trình một xã một sản phẩm (OCOP)... Ngày 18/3 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn

ra quân ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tại thị trấn Quỳnh Côi; thành lập một số đội tình nguyện tuyên truyền về tài khoản định danh định tử (VNeID), sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số cho thanh niên và người dân trên địa bàn. Đây cũng là dịp thanh niên Quỳnh Phụ nói chung phát huy sức trẻ, sáng tạo, xung kích trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên thông qua việc triển khai các hoạt động hỗ trợ và kết nối nguồn lực hỗ trợ để hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng về ứng dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực, vấn đề xã hội quan tâm như: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng, chống tệ nạn xã hội...

Thời gian tới, tuổi trẻ Quỳnh Phụ tiếp tục triển khai các hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực của tháng thanh niên và năm thanh niên 2023, đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

NGUYỄN CƯỜNG



Nhờ có lương hưu nên bà Bùi Thị Xuyên có điều kiện để chăm lo cho gia đình.

Cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện nhờ 5S

5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng và sẵn sàng) là cụm từ đã không còn xa lạ với nhiều người, nhất là cán bộ, nhân viên tại các đơn vị y tế trong tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, việc duy trì thực hiện 5S nhiều năm qua đã mang đến diện mạo mới cho các khoa, phòng, tiết kiệm thời gian tìm hồ sơ bệnh án, dụng cụ y tế... thêm thời gian chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng bệnh viện.

Diện mạo mới từ những thói quen nhỏ

Sau mỗi ngày làm việc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại sắp xếp, bố trí gọn gàng ngăn nắp các đồ dùng, thiết bị y tế ở khu vực làm việc của mình. Việc thực hiện 5S được duy trì thường xuyên đã giúp cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm hồ sơ tài liệu hay đồ dùng làm việc hàng ngày, vừa tiết kiệm thời gian lại góp phần hình thành thói quen ngăn nắp, gọn gàng, tạo không gian làm việc khoa học, mang đến tâm lý thoải mái cho cán bộ, nhân viên y tế, từ đó hiệu quả công việc cũng được nâng cao. 5S đang từng ngày mang đến diện mạo mới cho các khoa, phòng của Bệnh viện.

Bác sĩ Lương Thị Mai Anh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: 5S được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ lâu. Trước kia, việc thực hiện 5S chủ yếu áp dụng trên các xe tiêm, tủ

thuốc trực tại các khoa, phòng. Song từ cuối năm 2021, thông qua việc mời các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu cải tiến y tế CHIR tập huấn, đào tạo trực tuyến cho cán bộ, nhân viên các khoa, phòng thì 5S đã được thực hiện bài bản hơn, lan tỏa rộng trong toàn Bệnh viện. Không chỉ ở các xe tiêm, tủ thuốc mà còn ở buồng cấp cứu, phòng máy, tủ hồ sơ, bàn làm việc, tủ tài liệu, khu vực hành lang... của tất cả các khoa, phòng.

Để 5S được triển khai hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch với mục tiêu 100% khoa, phòng xây dựng kế hoạch, áp dụng và duy trì công cụ 5S vào cải tiến

chất lượng khoa, phòng. Vào thứ năm hàng tuần, các khoa, phòng sẽ báo cáo việc thực hiện 5S của đơn vị mình qua hình ảnh trên nhóm zalo. Những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc thực hiện 5S đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của Bệnh viện. Hiện 100% khoa, phòng đã xây dựng kế hoạch, áp dụng, duy trì 5S vào cải tiến chất lượng, trong đó các đơn vị như: Ngoại tổng hợp, thần kinh, y học cổ truyền... duy trì triển khai, áp dụng ở toàn bộ đơn vị; các đơn vị còn lại triển khai từ 3 vị trí như: tủ thuốc, xe tiêm, buồng cấp cứu...

Đễ tìm, dễ thấy, dễ lấy - thêm thời gian chăm sóc, phục vụ người bệnh

Sau khi đánh giá thực trạng dựa trên nguyên tắc 5S, các khoa, phòng sẽ sàng lọc những vật dụng, vật tư y tế không cần thiết; lập danh sách để xuất vật tư, thiết bị phục vụ theo kế hoạch; sắp xếp, bố trí lại các y, vật tư y tế gọn gàng, khoa học, dễ sử dụng và có đánh giá định kỳ việc thực hiện 5S của nhân viên y tế. Khi hồ sơ bệnh án, thiết bị y tế, thuốc... được để gọn gàng, đúng vị trí, thuận tiện cho nhân viên y tế trong quá trình làm việc sẽ làm tăng diện tích lưu trữ, giúp cán bộ, nhân viên y tế dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy,

giảm thời gian tìm kiếm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân; đồng thời tiết kiệm được sức lực cho nhân viên y tế, giảm sai sót trong chuyên môn, bảo đảm thuận tiện và thao tác nhanh khi điều trị, cấp cứu cho người bệnh.

Điều dưỡng Đỗ Thị Hồng Anh, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Khi không gian làm việc sạch sẽ, các đồ vật, dụng cụ để ngăn nắp, thuận tiện và an toàn hơn, giúp loại bỏ những khó khăn và mệt mỏi cho nhân viên y tế trong quá trình tìm kiếm. Lợi ích từ 5S là rất thiết thực. Tinh thần thoải mái sẽ giúp cán bộ, nhân viên y tế phát huy sáng kiến, cải tiến trong công việc, nâng cao chất lượng phục vụ mang lại sự hài lòng của người bệnh. Người bệnh cũng được hưởng lợi khi được khám, điều trị tại một cơ sở y tế gọn gàng, sạch sẽ.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chia sẻ: Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện tôi thấy khuôn viên xanh, sạch, đẹp hơn. Nhiều vị trí, thiết bị y tế được bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cùng với đó, các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh chúng tôi khi phải điều trị dài ngày.

Ngoài các phòng làm việc, hiện tại 98% buồng bệnh, hành lang làm việc đều được bố trí cây xanh, tạo không khí trong lành, đẹp mắt. Nhờ 5S, một diện mạo mới từ khuôn viên bệnh viện cho đến khu vực tiếp nhận, khám bệnh... đã góp phần tô thêm hình ảnh đẹp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp cán bộ, nhân viên y tế thoải mái hơn trong quá trình khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH



Khu vực hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bố trí nhiều cây xanh.

VỮ THƯ Phấn đấu vận động hiến được 750 đơn vị máu

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vũ Thư vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023.

Năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng kế hoạch tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu vận động hiến được 750 đơn vị máu. Để đạt mục tiêu này, huyện phân bổ chỉ tiêu số lượng người đăng ký hiến máu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương. Hội Chữ thập đỏ huyện và các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu, đồng thời tăng cường thu hút, vận động đồng bào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân có đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia hiến máu. Ngoài ra, huyện chủ động nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ các đợt hiến máu; động viên, chăm sóc sức khỏe của người hiến máu và biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác hiến máu tình nguyện. Chương trình bắt đầu công tác tổ chức lễ phát động "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023" làm điểm của tỉnh, dự kiến trong tháng 4/2023.

QUỲNH LƯU

BAN CHQS HUYỆN TIỀN HẢI Tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

Ban CHQS huyện Tiền Hải vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023. Đây là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức hội thi trong lực lượng vũ trang tỉnh.

11 thí sinh đã tham gia các phần thi: Soạn bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); thực hành giảng bài kết hợp xử lý tình huống sự phạm trong quá trình giảng bài; thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm và viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua hội thi kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban CHQS huyện Tiền Hải cũng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

TIẾN DAT